



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมครม. ถึงกรณีมีผู้เสนอให้รัฐบาลถวายสมัญญานาม "มหาราช" แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า ต้องเสร็จสิ้นในเรื่องพระราชพิธีก่อน ทั้งการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ถวายสมัญญานามเป็นมหาราช ต้องผ่านครม. และทำเรื่องขอยังสำนักพระราชวัง ส่วนปฏิทินวันสำคัญที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องของสำนักพระราชวังจะกำหนด แต่คิดว่าวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 จะยังคงมีอยู่ เพียงแต่จะต้องเปลี่ยนหรือเรียกชื่อใหม่</p> <p>-ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 แบ่งกิจกรรมเป็น 3 แบบ คือ 1.การทำความดีด้วยกาย 2.การทำความดีด้วยวาจา เช่น การปฏิบัติตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเพลงอื่นตามความเหมาะสม โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทำเนียบรัฐบาล จะจัดในวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. สำหรับต่างจังหวัด ให้จัดในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่ และ 3.การทำความดีด้วยใจ คือ การตั้งจิตอธิษฐาน ทำสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนา แม่เมตตา ตั้งใจดี</p> <p>-เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรา องค์การอนามัยโลก และผู้นำอื่นๆ ของโลก พระราชกรณียกิจต่างๆ ด้านการสาธารณสุข ล้วนแต่เป็นเครื่องสะท้อนหลักการ "สุขภาพดีถ้วนหน้า" อย่างแท้จริง องค์การอนามัยโลกจะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของไทย และพระองค์จะทรงสถิตในใจของเราตลอดไป มิใช่ในฐานะผู้นำด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนด้วย</p>
สยามรัฐ แนวหน้า	<p><b>หน่วยปฐมพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมผู้ปฏิบัติงาน หน่วยบริการปฐมพยาบาลทางใจ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน พบปัญหาสุขภาพจิตไม่มาก ประมาณร้อยละ 2 ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช แต่ในภาพรวมสภาพจิตใจคนไทยดีขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้ตามกลไกทางจิตวิทยา เมื่อพ้นช่วง 2 สัปดาห์ ไปจนถึง 3 เดือน</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอบทความ เรืออากาศเอก นพ.ชัชวาลย์ จันทเพชร ประจำศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมการแพทย์ทหารอากาศ กล่าวถึงโรงพยาบาลสนาม-ทีมแพทย์สนาม และบุคลากรที่ประจำอยู่ที่สนามหลวง ว่า กรมแพทย์ทหารอากาศ และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ ณ จุดบริการพื้นที่ท่าช้าง โดยมีการจัดชุดแพทย์กู้ชีพระดับสูง ALS กับทีมงานชุดปฐมพยาบาล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี โดยมีแพทย์ปฏิบัติงานทุกวัน วันละ 2 คน จากศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ และหน่วยขึ้นตรง นอกจากนี้ จะมีแพทย์ทางจิตเวชอีก 1 คน ทีมพยาบาลอีก 3 คน และพลพยาบาลอีก 4 คน รวมทั้งยังมีประชาชนที่อาสาช่วยงานที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ด้วย</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>องค์การเภสัชกรรมสืบสานพระราชปณิธาน</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ผ่านหลาย ๆ โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งเชิงรักษาและป้องกัน</p> <p>ในปี 2504 ที่มีการระบาดของอหิวาตกโรค ซึ่งสมัยนั้นยังขาดหมอ การคมนาคมไม่สะดวก อาหารการกิน ยังไม่สะอาด ได้ทรงมอบเครื่องกลั่นน้ำซึ่งกลั่นน้ำได้ชั่วโมงละ 100 แกลลอน สามารถช่วยรักษาชีวิตคนได้มาก แสดงถึงพระอัจฉริยภาพความเข้าใจอันลึกซึ้งในเรื่องโรคและข้อจำกัดของประเทศ และจากการเสด็จประพาสเมียนมาเมื่อปี 2503 ซึ่งสมัยนั้นองค์การเภสัชกรรมของเมียนมาใหญ่มาก ทรงมีพระราชปรารภกับข้าราชการที่ตามเสด็จว่าไทยน่าจะมีองค์กรแบบนี้ จนกระทั่งปี 2509 องค์การเภสัชกรรมก็เกิดขึ้นในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ องค์กรที่ไม่ได้ทำเพื่อผลกำไร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แต่ทำให้คนไทยเข้าถึงยาในราคาเป็นธรรม</p> <p>พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากการเข้าถึงบริการ มาเป็นคุณภาพในการรักษาที่ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีสุขภาพที่ดีและเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึง อภ.จึงมุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างต่อเนื่องสืบไป</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คมชัดลึก แนวหน้า</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านในพื้นที่ ม.7 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี แจ้งว่า ชาวบ้านหมู่ 7 จำนวนหลายราย ทั้งเด็กนักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ ป่วยมีไข้และผื่นขึ้นตามตัว และมีข้อมูลระบุว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสซิกา โดยมีการลูกกลมจากพื้นที่หมู่ 7 ไปยังพื้นที่หมู่ 8 ต.นาพันสาม เบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยมีประวัติทำงานอยู่กม. ได้กลับมาเยี่ยมบ้านและป่วยเป็นไข้ซิกา ถูกนำตัวไปทำการรักษาและมีอาการดีขึ้น ต่อมาพบผู้ป่วยที่อาศัยอยู่หมู่เดียวกันเริ่มป่วยเพิ่มขึ้น โดยพ.สต.นาพันสาม และสสจ.เพชรบุรี ได้เข้าไปทำการควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วยแต่ละรายแล้ว แต่ไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมโรคให้ชาวบ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงทราบ ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต่างวิตกกังวล</p> <p>ด้านนายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัด อบต.นาพันสาม กล่าวว่า ทราบมาว่าพบผู้ป่วย 8 ราย แต่ไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ทางอบต.ทราบ มีเพียงการขอรับการสนับสนุน ทำให้เป็นปัญหาต่อการทำงานอย่างมาก เพราะมีการปกปิดข้อมูล ซึ่งล่าสุดทราบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 10 รายแล้ว</p> <p>ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อขอทราบรายละเอียดกับพ.สต.นาพันสาม แต่ได้รับแจ้งว่า ต้องขออนุญาตจากสสจ.เพชรบุรี เท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้ข่าวได้ เมื่อโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจาก นพ.ประจักษ์ วัฒนกุล นพ.สสจ.เพชรบุรี ได้รับคำตอบว่า ต้องสอบถามไปทางกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะ เป็นหน่วยงานเดียวที่มีห้องแล็บ และสามารถตรวจสอบยืนยันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4-11 พ.ย. 2559 พบผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย กระจายใน 12 จังหวัด โดยพื้นที่ติดเชื้อใหม่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครปฐมและเพชรบุรี จำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ใกล้เคียงกันและสามารถควบคุมโรคได้ โดยพบผู้ป่วยบางอำเภอ บางจังหวัดเท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 พ.ย. 2559 พบผู้ป่วยสะสม 686 ราย เกือบทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว ส่วนการเฝ้าระวังและติดตามในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ในขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 68 ราย คลอดแล้ว 21 ราย ทารกทุกรายมีอาการปกติ</p> <p>สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วย 54,008 ราย เสียชีวิต 51 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ สงขลา ปัตตานี พัทลุง แม่ฮ่องสอน และนราธิวาส ตามลำดับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,446 ราย สำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีจำนวนผู้ป่วย 16 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง แนะนำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยปฏิบัติตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์กล้าได้กล้าเสีย</p>	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอบทความว่า อยากให้สนช.ดูเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ยาสูบให้ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากบุหรีไฟฟ้า หลายประเทศเห็นว่าเป็นทางเลือกช่วยให้นักสูบหรี่ได้ โดยนักสูบไทยเปลี่ยนไปสูบบุหรีไฟฟ้ากว่าแสนคน แต่ต้องลักลอบซื้อขายแทนที่จะสามารถเก็บเป็นภาษีรายได้เข้ารัฐ และหากกลัวว่าจะเกิดนักสูบหน้าใหม่ที่ใช้บุหรีประเภทนี้ ก็สามารถวางแนวทางควบคุมได้ เช่น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมด้านมาตรฐานอุปกรณ์ ให้อย.ตรวจสอบและกำหนดมาตรฐานน้ำยา กำหนดอายุขั้นต่ำผู้ซื้อ พื้นที่สูบ หรือมาตรฐานต่างๆ</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p>	<p><b>การใช้ยาสมเหตุสมผล</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังคสิทธิ์ ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กระตุ้นให้รัฐควรเข้มงวดการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อจนเกิดเชื้อดื้อยา รวมถึงการใช้ยาในสัตว์เลี้ยง เพราะมีผลวิจัยต่างประเทศพบมีการใช้ยาปฏิชีวนะกันมากจนตกค้างในสิ่งแวดล้อม ทำให้คนมีโอกาสได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่รู้ตัว โดยขณะนี้มีความตื่นตัวในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งสปสข.มีการตั้งเป้าว่า หากโรงพยาบาลใดสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้ตามเป้าหมาย จะมีเงินตอบแทนให้ แต่เห็นว่าต้องมุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีการจ่ายยาปฏิชีวนะจำนวนมาก ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ได้ยื่นหนังสือถึงรมว.สธ.ขอให้มีการแก้ไขเรื่องยาปฏิชีวนะสูตรไม่เหมาะสมต่างๆ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า</p> <p>พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ เป็นประธาน เพื่อควบคุมการใช้ยาในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนให้สมเหตุสมผล รวมไปถึงการใช้ยาในสัตว์เลี้ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ร่างพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เร่งหาทางออกก่อนพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จะประกาศใช้ 1 ก.พ. 2560 เน้นแก้ปัญหาค่าเช่าในกระบวนการออกใบอนุญาต โดยเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ฟืน เนื่องจากคลินิกทันตกรรมมีจำนวนมาก ทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถดำเนินการได้ ปส.จึงเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ในสถานปฏิบัติการเพิ่ม เพื่อให้มีใบรายงานผลการตรวจสอบ ความปลอดภัย สำหรับประกอบกรยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้เร็วขึ้น</p> <p>ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการ ปส. กล่าวว่า กรณีกลุ่มทันตแพทย์ไม่เห็นด้วยที่สถานทันตกรรมต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ปส.อยู่ระหว่าง วิเคราะห์หลักสูตรวิชาชีพให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งหากขาดเนื้อหาส่วนใด ปส.ต้องเตรียมให้ความรู้หรืออบรมเพิ่มเติม แต่หากเทียบได้ จะสามารถขอรับใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องสอบเจ้าหน้าที่ RSO</p>
โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ แนวหน้า	<p><b>มอก.สมุนไพรม</b></p> <p>-นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อนุมัติจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมไทยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เนื่องจากสมุนไพรมไทยเป็นที่ยอมรับและมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่วัตถุดิบสมุนไพรมไทยยังไม่มามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวจะแตกต่างจากมาตรฐานของ ออย. ที่เน้นความปลอดภัยจากการใช้งานหรือการบริโภค ขณะที่ มอก.สมุนไพรมจะพิจารณาทั้งความปลอดภัย ซึ่งอ้างอิงจาก ออย. และคุณภาพที่เป็นลักษณะปรากฏ ตั้งแต่กระบวนการผลิต เช่น คุณภาพวัตถุดิบ การบรรจุ คุณภาพตัวสินค้าที่พิสูจน์ได้ โดยปีหน้าเตรียมนำร่องมอก.สมุนไพรม 10 ประเภท คือ มะขามป้อม กระชายดำ สารสกัดใบบวบบก ฟ้าทะลายโจร กวาวเครือขาว น้ำมันขมิ้น น้ำมันไพล น้ำมันมะกรูดไทย น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันทิพส้มโอ</p> <p>ขึ้นไป จะเสนอให้ รว.อุตสาหกรรม แต่งตั้งกรรมการวิชาการรายสาขา (กว.) คณะที่ 74 ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรมไทย มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ 16 คน เพื่อผลักดันให้เป็นไปตามอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งจะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสมุนไพรม แต่เป็นการช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นมอก.ทั่วไป จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ถ้าใช้จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับมากขึ้น</p>
มติชน บ้านเมือง แนวหน้า	<p><b>ปลัด สธ.เปิด รพ.ห้วยกระเจา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดแพรคลุมป้ายอาคาร "100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รพ. ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารแพทย์สมทบทุนในการก่อสร้าง ปลูกต้นไม้ 3 อย่างที่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกล่าวว่า สธ.มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน ร่วมกันบริหารจัดการปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่ มีกลไกเชื่อมโยงกัน ร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย พึ่งพาตนเองได้ สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>นวัตกรรมการรักษาวัณโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วย รว.สธ. กล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวัณโรค ว่า วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและประเทศในอาเซียน เนื่องจาก 8 ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนถูกจัดเป็นประเทศที่มีภาระของโรควัณโรคสูง โดยสธ.มีนโยบายสนับสนุนให้นำผลงานวิจัยต่อยอดพัฒนามาใช้ในการตรวจรักษา เพื่อยุติปัญหาวัณโรคทั้งในไทยและอาเซียน เน้นการนำเทคโนโลยีและยาใหม่ๆ มาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค สำหรับไทย แต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรค 1.2 แสนราย เสียชีวิต 1 หมื่นราย และมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาอย่างน้อย 2,200 ราย สธ.จึงกำหนดให้การยุติวัณโรคเป็นเป้าหมายสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากวัณโรคให้ได้ปีละ 9,000 ราย</p> <p>ด้าน นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวทำการวิจัยด้านวัณโรค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากใจก้า ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาโปรแกรมวิจัย จนได้นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค อาทิ การตรวจเลือดเพื่อประเมินการแสดงออกของยีนที่ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค วิธีตรวจระดับยาต้านวัณโรค เพื่อประเมินขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกลยุทธ์ยุติวัณโรคในกลุ่มประเทศอาเซียน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p><b>โรคเบาหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ว่า ในปี 2559 เน้นความสำคัญของการคัดกรองเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับจอตา ซึ่งสถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราตายเพิ่มขึ้นทุกปี โดยรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ. พบว่า อัตราตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคน ในปี 2556-2558 เท่ากับ 14.93, 17.53 และ 17.83 ตามลำดับ ส่วนวิธีการป้องกันโรคเบาหวานคือการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ</p>
เดลินิวส์	<p><b>ดันไทยเป็นผู้นำวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันฯ จะน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลักดันประเทศขับเคลื่อนไปสู่การพึ่งตนเอง และเกิดความมั่นคงด้านวัคซีน รวมถึงสร้างหลักประกันว่าประชาชนจะมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง ตลอดจนการเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนาวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนา การผลิต การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อการพึ่งตนเอง และความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศภายใน 10 ปี (2554-2563)</p>
ไทยรัฐ	<p><b>รางวัลหมอดีเด่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาจัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ และมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ทรงเกียรติ 3 ประเภท ได้แก่ แพทย์ดีเด่นของแพทยสภา แพทย์เกียรติยศของแพทยสภา และรางวัลปูชนียแพทย์ โดย นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านบริหาร</p>
แนวหน้า สยามรัฐ	<p><b>โรคหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดี สปส. กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาว กรมฯ มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น ไตวาย เบาหวาน หอบหืด ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งมีความเสี่ยงป่วยหรือเสียชีวิตสูง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ได้ขอให้อสม.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการดูแลสุขภาพตัวเอง และติดตามเยี่ยมเยียนอาการเป็นพิเศษ</p>
เดลินิวส์ แนวหน้า	<p><b>เตือนผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.ภูริวัชร โชคเกิด นพ.สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือซื้อผลิตภัณฑ์อันตราย ยาทาสเตียรอยด์ ไม่มีเลขทะเบียน ยาที่วางจำหน่ายแยกหรือควบคู่กับสบู่และครีมที่ไม่มีฉลากระบุ ที่มีการวางขายตามร้านค้าและตลาดนัด ซึ่งพบว่าเป็นยาผิดกฎหมาย ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา และเป็นผลิตภัณฑ์ยาสเตียรอยด์ที่มีความแรงสูง ไม่ควรใช้บริเวณใบหน้า</p>
แนวหน้า	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า กทม.มีความห่วงใยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ได้ติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งปี จากการตรวจสอบใน 50 เขต ปีนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต แต่ยังคงเฝ้าติดตามภาพรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และรอยต่อจังหวัดปริมณฑล โดยจะหารือหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในความร่วมมือการดำเนินงานและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการดูแลติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่ปริมณฑลต่อไป</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>โรงพยาบาลในบ้าน</b></p> <p>-เสนอว่า Telehealth หรือการบริการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่บ้านหรือชุมชน โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเป็นการดูแลสุขภาพที่ต้นทุนต่ำ ทั้งในส่วนของสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้ใกล้ชิดขึ้นด้วยเครื่องมือสื่อสารแบบ Real time นอกจากนี้ แนวทางในการดูแลสุขภาพแบบนี้ยังช่วยปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น เพราะต้องคอยตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>
แนวหน้า	<p><b>ประชุมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย</b></p> <p>-เสนอข่าว การจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทย โดย สสส. และสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ เป็นเจ้าภาพ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกทม. เป็นเจ้าภาพร่วม และองค์การอนามัยโลก เป็นผู้สนับสนุน มีการนำเอา “โซน” มาเป็นไฮไลท์ในการเปิดงาน</p>